



ปีที่ 40 ฉบับที่ 47 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสร้างพระวิษณุกรรม รุ่น 1 ปฐมฤกษ์



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสร้างพระวิษณุกรรม รุ่น 1 ปฐมฤกษ์ พร้อม
สังฆบูชา โดยมีพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม
2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดสร้าง
องค์พระวิษณุกรรม เพื่อประดิษฐานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสร้างองค์
พระวิษณุกรรมเพื่อประดิษฐานหน้าคณะฯ สืบเนื่องมาจากนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วน
ใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่มาจากนักศึกษาสายช่าง และจากหลายสถาบันการศึกษา มีข้อคำถามกับทางคณะฯ
อยู่ตลอดว่าทำไมไม่มีพระวิษณุกรรม หรือครูช่างประดิษฐานอยู่หน้าคณะฯ เพื่อจะได้กราบไหว้ เมื่อมีเสียง
เรียกร้องจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารคณะจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมเพื่อเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ คณะจะจัดพิธีพุทธาภิเษก เริ่มตั้งแต่เวลา
08.00 น. เป็นต้นไป พิธีพุทธาภิเษกนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะทำพิธีร่วมกับ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีปากพนัง และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในพิธีจะมีเกจิตั้งถึง 11 ท่าน เข้าร่วม
พิธี ที่สำคัญในวันนั้นก็จะมี พ่อท่านเอียด วัดบางเนียง มาร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์สมพุทธ ชูระเจน มา
เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสังฆบูชาวัตถุมงคล พระวิษณุกรรม รุ่น 1 ปฐมฤกษ์ ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ เหริยเงิน พระวิษณุกรรม ด้านหลังพระบรมธาตุฯ จำนวน 99 องค์ บูชาองค์ละ 1,299
บาท เหริยทองแดง จำนวน 4,999 องค์ บูชาองค์ละ 99 บาท เหริยสามกษัตริย์ จำนวน 499 องค์ บูชา
องค์ละ 199 บาท และรูปหล่อลอยองค์ จำนวน 999 บูชาองค์ละ 199 บาท สังฆองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และรับวัตถุม
งคลได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ
ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr_nstru@hotmail.com

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7/2554 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	มติ : อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. นายรุจาธิศย์ สุชาโต ประธาน 2. ผศ.ดร.ประเสริฐ จรรย์านุกูล กรรมการ 3. นายสมบุรณ์ สว่างวรชาติ กรรมการ 4. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ กรรมการ 5. ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า กรรมการ 6. รศ.วิมล ตำศรี กรรมการ 7. ดร.สมปอง รักษาธรรม กรรมการ 8. ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ กรรมการ 9. อาจารย์อุดมศักดิ์ เดโชชัย กรรมการ 10. ผศ.สุรพล เรืองรอง เลขานุการ แต่เนื่องจากนายสมบุรณ์ สว่างวรชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ไม่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ขัดแย้งกับความในข้อบังคับ ฯ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการทำหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ แทนนายสมบุรณ์ สว่างวรชาติ ซึ่งผลการเลือกจะได้แจ้งให้ทราบ ก่อนเสนอนายกสภากลางนามต่อไป
3.2	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มติ : อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. นายฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธาน 2. นายวิชิต สุวรรณโนภาส กรรมการ 3. นางเอมอร สิทธิรักษ์ กรรมการ 4. นางจตุพร อัครวไลวรรณ กรรมการ 5. นายชัยภรณ์ แก้วอ่อน กรรมการ 6. นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ กรรมการ 7. นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ กรรมการ 8. นายสมพร เรืองอ่อน กรรมการ

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ต่อจากหน้า 2)		
วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.2 (ต่อ)		9. นายสุชาติ วิสุทธิพันธ์ กรรมการ 10. นายโสภณ ชุมทองโต กรรมการ 11. นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ กรรมการ 12. นายวิมล คำศรี เลขานุการ
3.3	ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	มติ : เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.4	ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มติ : เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.5	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ	มติ : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการตามที่นำเสนอ ได้แก่ 1) รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูล ในนามคณะครุศาสตร์ 2) รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ในนามคณะคณะมนุษยศาสตร์ฯ 3) รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.6	อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	มติ : อนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ เมืองมัจฉา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2552
3.7	การหยุดรับนักศึกษา แผนการปิดหลักสูตร การใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร	มติ : ให้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาการปิดหรือคงใช้หลักสูตร จึงให้ไปทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
3.8	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประจำสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	มติ : รับทราบ
4.1	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2 หลักสูตร)	มติ : ให้ความเห็นชอบ 1. หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2. ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างจริงจัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เรืองรอง
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ตรงกับเดือน 9 วันขึ้น 5 ค่ำ ปีมะเสาะ แจ้งแพนพันธุ้แท้ของมหาชัยสารทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลก (แต่ขอให้มี อินเทอร์เน็ต)ท่านก็สามารถติดตามข่าวสารจากมหาชัยสารได้ทุกวัน จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ส่งตรงจากงานสื่อสารสัมพันธ์โดยใช้ไฟล์ PDF งานนี้ขอขอบคุณ ผศ.สมพร เรืองอ่อน และคุณธราดล กิจบรรณ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทีมงานสื่อสารฯ สามารถส่งมหาชัยสารส่งขึ้นเว็บได้โดยไม่ติดขัด

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการประกวด Freshy Boys & Girls contest 2011 งานบันเทิง อย่างนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของผู้ชม เมื่อฝนฟ้าเป็นใจทุกอย่างก็ผ่านฉลุย นักศึกษาเขาต่างรวมพลังมาให้ แรงใจเฟรชชีของคณะตัวเอง เขียร์กันดีกตื้น จนหมดพลังที่จะมาเรียนในวันรุ่งขึ้น ทำเอาเจ้าของวิชาอย่าง ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ ที่ยอมลงทุนล่อซื้อ เอ๊ย ล่อใจนักศึกษาด้วยการแจกโบนัสหากเข้าเรียนครบ ทุกครั้ง ต้องยอมยกธงขาว ด้วยนักศึกษา รปศ. หลายคนที่ไม่เคยขาดเรียน โทรมาบอกว่า “อาจารย์ครับ โบนัสนะอยากได้นะครับ แต่ลุกขึ้นไม่ไหวจริง ๆ เป็นพีเลียงพร้อมร่วมเขียร์ให้กำลังใจเฟรชชี กลับตี 2 แล้ว ครับ” ได้ฟังอย่างนี้ก็ใจอ่อนยอมยกผลประโยชน์ให้จำเลย ถือว่าไปทำหน้าที่เพื่อชาติ ยังไงโบนัสยังคงอยู่ เหมือนเดิม แต่สัปดาห์หน้าอย่าขาดเรียนละ

อาจารย์สุพจน์ แสงมณี ใครได้เจอหน้าเจอตาต่างสอบถามว่าไปทำเบปี่เฟรชชีที่ไหนมา อายุก็เลย เลขสี่แล้วหน้ายังแดงตั้งไร้รื้อรอย เล่นเอาเจ้าตัวแอบยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ โอ๊ย...ศัลยกรรมนะไม่ได้กินผม ทรอก...เคล็ดลับนะง่ายนิดเดียว (สาวๆตั้งใจฟัง) ประการแรกต้องไม่เครียด และที่สำคัญเรื่องของการ ออกกำลังกายอย่าได้ขาด...มิน่าไม่ว่าจะ เข้า เทียง เย็น (ไม่ห้วนแม้แต่ดร้อนแรง) ทันทีที่ว่างจากงานสอน มักเห็นอาจารย์สุพจน์ปั่นจักรยานคู่ชีพเป็นภาพชินตา นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวแล้วทราบ ว่ายังเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในสนามต่างๆด้วย เคล็ดลับหน้าใส จะว่า ง่ายหรือยากดีละนี่..โดยเฉพาะเรื่องความเครียดไม่ได้เชิญเลยนะ..มาเองทุกที

เรื่องแจ้งจากคุณวินัย จินดาวัฒน์ เมื่อเห็นชื่อนี้เดาได้เลยว่าต้องแจ้งเรื่องของเงินๆทองๆแน่ๆ ถูกต้อง แล้วค๊ะ ฉะนั้นท่านใดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากร (โครงการรถด่วน)และเงินอุดหนุนพัฒนา บุคลากรลาศึกษาต่อ อ่านข่าวนี้แล้วรีบติดต่อบริษัทได้ที่งานการเงินค๊ะ

รายการนี้เด็ดๆเขาคิดดีทำดี เลยต้องตีมือเขียร์ หน่วยพยาบาลนาคบุตร องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระและจัดเลี้ยงน้ำชา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 – 24.00 น. ณ อาคารสโมสรอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย ในการดูแลนักศึกษาที่เจ็บป่วย และเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและพบปะสมาชิกหน่วยพยาบาลนาคบุตร ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอย่าลืมาร่วมสนับสนุน นะคะ

ขอปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ถ้าเราคิดดี ทำดี พูดดี จิตใจเราก็สบาย พอสบายใจแล้วชีวิต เราก็มีความสุข” สวัสดิ์ค๊ะ

